

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam đến từ thương hiệu mỹ phẩm Kose (Nhật Bản) có 3 phiên bản dành cho từng loại da. Sản phẩm được rất nhiều chị em tin dùng vì có chứa các thành phần lành tính và chi phí rất hợp với túi tiền.

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam

Ba phiên bản Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Collagen hỗ trợ trẻ hóa làn da

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Collagen có công dụng làm sạch da hiệu quả và giúp se khít lỗ chân lông. Ngoài ra, sản phẩm giúp tăng độ đàn hồi cho da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giúp trẻ hóa làn da. Không những vậy, sữa rửa mặt Collagen còn tạo lớp màng bảo vệ da giúp da khỏi bụi bẩn, khỏi bụi từ môi trường.

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Collagen phục hồi làn da hư tổn

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Collagen có các ưu điểm như: phục hồi làn da hư tổn, dễ dàng tạo bọt mịn và giúp da không bị khô sau khi sử dụng. Sản phẩm này phù hợp cho da dầu, da thường và da hỗn hợp.

Sữa rửa mặt Kose làm sạch và cung cấp ẩm cho da Softymo Cleansing Foam Hyaluronic Acid

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Hyaluronic Acid có công dụng làm sạch da, loại bỏ bã nhờn, cặn makeup và bụi bẩn ẩn sâu trong da. Đồng thời, dòng sữa rửa mặt này duy trì độ ẩm, cấp ẩm và các dưỡng chất cần thiết cho da. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ chống lại các tác nhân hình thành mụn.

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Hyaluronic Acid cấp ẩm dành riêng cho da khô

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam Hyaluronic Acid đem đến cảm giác dịu nhẹ, thông thoáng, mịn màng, và không khô căng, không rát da sau khi sử dụng. Đồng thời Hyaluronic Acid có trong thành phần giúp cải thiện được tình trạng da khô, da bong tróc, thiếu nước của phái đẹp. Đây là một trong các sản phẩm làm sạch dành riêng cho làn da khô thiếu nước.

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam White giúp sạch da và làm trắng hồng

Sữa rửa mặt Kose Softymo Cleansing Foam White có công dụng làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, dầu nhờn và loại bỏ vi khuẩn gây nên mụn. Trong thành phần của Kose Softymo Cleansing Foam White có tinh chất ngọc trai và lô hội giúp làm trắng hồng da, giảm vết thâm nám, vết sẹo mụn và cấp ẩm tự nhiên cho da.